

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ขอข่ายการซ่อมเสริม / สอบแก้ตัว

รายวิชาภาษาไทย ๕ รหัสวิชา ท๒๓๑๐๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

วิธีดำเนินการเรียนซ่อมเสริม / สอบแก้ตัว

รายงาน แบบฝึก / ใบงาน ชิ้นงาน แบบทดสอบ

รายละเอียดของงาน

๑. ค้นคว้าบทความจากเว็บไซต์ <https://www.silpa-mag.com/> จำนวน ๕ บทความ นำมาจัดหน้าและย่อหน้าใน Microsoft office Word เขียนสรุปสาระสำคัญที่ได้จากเรื่องทีอ่านและเขียนแสดงความคิดเห็นว่าแต่ละบทความมีประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างไรบ้าง

หมายเหตุ

- ส่งโดยพิมพ์บทความ Microsoft Office Word พิมพ์เอกสารเป็นกระดาษส่งครูผู้รับผิดชอบ

เกณฑ์พิจารณาให้ผ่านการซ่อมเสริม

- สรุปสาระสำคัญจากเรื่องทีอ่านได้ครบถ้วน ตรงประเด็น
- ใจความในแต่ละย่อหน้าสอดคล้องสัมพันธ์กัน
- เขียนแสดงความคิดเห็นได้ดี เห็นถึงประโยชน์และนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

ช่องทางการติดต่อครูผู้สอน



ลงชื่อ ม.ชนดล สัจเจริญทรัพย์ ครูผู้สอน

ผลการพิจารณาของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

✓ อนุมัติ

มิสภัทราวรรณ เกตุอุดม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ตัวอย่างชิ้นงาน

9 มิถุนายน 1934 : “โดนัลด์ ดั๊ก” เป็ดจี้โมโหปรากฏตัวเป็นครั้งแรก

“โดนัลด์ ดั๊ก” (Donald Duck) ตัวการ์ตูนยอดนิยมของวอลต์ ดิสนีย์ ได้ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกด้วยการเป็นตัวประกอบในภาพยนตร์การ์ตูนชุด “Silly Symphonies” ตอน “The Wise Little Hen” ซึ่งเปิดฉายเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 1934 (พ.ศ. 2477)

โดนัลด์มีบุคลิกที่โดดเด่นด้วยการเป็นเป็ดจี้โมโห จอมไววาย ซึ่งมักปรากฏตัวในชุดกะลาสีเรือ พร้อมหมวกสีฟ้า ความเป็นเป็ดจี้โมโหจนหน้ามืดตามัวของโดนัลด์ทำให้เขามักทำเรื่องเล็กๆ เป็นเรื่องใหญ่ บางครั้งถึงกับคว่ำปิ่นโล่ยิงแมลงตัวเล็กๆ แทนที่จะใช้ไม้ตีแมลงเหมือนชาวบ้านเขา

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดนัลด์ ดั๊ก ยังได้รับบทในภาพยนตร์การ์ตูนสั้นเรื่อง “Der Fuehrer’s Face” การ์ตูนโฆษณาชวนเชื่อโจมตีนาซีของสหรัฐฯ ซึ่งได้รับรางวัลออสการ์สาขาการ์ตูนสั้นในปี 1942 ด้วย

สาระสำคัญของบทความ

โดนัลด์ ดั๊ก ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกด้วยการเป็นตัวประกอบในภาพยนตร์การ์ตูนชุด “Silly Symphonies” โดยมาพร้อมกับบุคลิกที่โดดเด่นด้วยการเป็นเป็ดจี้โมโห จอมไววายสวมชุดกะลาสีเรือ หมวกสีฟ้า และยังได้รับรางวัลออสการ์สาขาการ์ตูนสั้นในปี 1942 จากการ์ตูนสั้นเรื่อง “Der Fuehrer’s Face” ด้วย

ประโยชน์ที่ได้จากการอ่าน

บทความนี้ทำให้เห็นว่าโดนัลด์ ดั๊กเป็นตัวการ์ตูนที่ได้รับความนิยมมายาวนาน โดยเอกลักษณ์สำคัญมันเป็นเป็ดจี้โมโหและชอบไววายในขณะที่ตัวละครอื่น ๆ มีนิสัยน่ารักและเป็นมิตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องทำตามแบบใคร หรือมีลักษณะนิสัยเหมือนใคร หากเราคงความเป็นตัวเอง และรักษามาตรฐานไว้ได้เราก็จะประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกับโดนัลด์ ดั๊กที่แม้จะมีนิสัยต่างจากตัวละครตัวอื่น แต่ก็ยังเป็นที่ยอมรับของผู้ชมทุกวัยจนถึงปัจจุบัน